

# สมาคมรักแม่ ชวนบอกรักแม่ 365 วัน



ยังคงเป็นเวทีให้ลูกๆ ได้บอกรักแม่ผ่านเสียงเพลง ที่จัดเป็นประจำต่อเนื่องมาถึง 11 ปี สำหรับโครงการประกวด “ร้อยรักแม่ ด้วยเสียงเพลงจากดวงใจ” ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จัดโดย ประวรา เครพานิช นายกสมาคมรักแม่ ให้การต้อนรับ ม.ร.ว. ปรีียงค์ศรี วัฒนคุณ ศิรินา ปวโรฬารวิทยา จันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ที่ให้เกียรติเข้าร่วมงาน รวมถึงคณะกรรมการตัดสินในงาน จุ้ย-ศุ บุญเลี้ยง พลธรายุทธ ทิพยยุทธ บุญญาพร บุญล้อม ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยในปีนี้มีทีมชนะเลิศได้แก่ วง M.P Acoustic Band จาก โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เจ้าของบทเพลง “ร้อยเพลงรักแม่จากดวงใจ”

ภายในงาน นางประวรา เครพานิช นายกสมาคมรักแม่ ได้กล่าวถึงความสำคัญของการจัดงานประจำปี 2559 “ปีนี้ถือเป็นปีมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน มิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ในโอกาสนี้ ทางสมาคมรักแม่ ได้เรียนเชิญ สภากาชาดไทย และ มูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา ร่วมกันจัดงานในปีนี้ ทั้งนี้ยังเป็นปีที่ ดร. เทียม โชควัฒนา มีอายุชาตกาลครบ 100 ปี ทางลูกหลาน รวมไปถึงพนักงานในเครือสหพัฒน์ จึงได้มีการจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อรำลึกถึงปรัชญาคุณธรรม วิธีการทำงานและการดำเนินชีวิตของท่าน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นใหม่ ด้วยเหตุนี้เราเลยได้นำกิจกรรม “ร้อยรักแม่ ด้วยเสียงเพลงจากดวงใจ” เข้าร่วมเป็นหนึ่งในงาน 100 ปีชาตกาล ดร. เทียม โชควัฒนา เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ในทางเดียวกัน คือ รณรงคืในเรื่องของความกตัญญู ซึ่งถือเป็นหลักคุณธรรมในการปลูกจิตสำนึกแก่เยาวชนไทย ผ่านการประกวดแต่งเพลงร้อยรักแม่

โดยการประกวดแต่งเพลงรักแม่นั้น มีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างสำนึกให้เยาวชนได้ระลึกถึงพระคุณแม่ ซึ่งผู้สมัครเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ทีมละไม่เกิน 3 คน เป็นวงดนตรีAcoustic มีผู้ขับร้อง ที่ทางคณะกรรมการได้คัดสรรทีมผู้สมัครจนเหลือ 6 ทีมสุดท้าย และได้แสดงดนตรีพร้อมขับร้องสด เน้นเนื้อเพลงเพื่อรำลึกถึงพระคุณแม่บนเวทีแห่งนี้ ซึ่งทีมชนะเลิศจะได้รับมหากุณาธิคุณ เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัล ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิตอีกด้วย โดยทางสมาคมรักแม่นั้นต้องขอขอบคุณมวลชนคนรักแม่ทุกท่าน ที่ได้รวมพลังกันสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สายใยแม่ลูก ซึ่งถือว่าเป็นความรัก ความผูกพันในครอบครัว อันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่สำคัญของสังคมไทย”

สำหรับ การประกวดร้อยรักแม่ด้วยเสียงเพลงจากดวงใจ ใน “รอบชิงชนะเลิศ” ทางสมาคมรักแม่นั้น ได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีมาให้คำแนะนำในส่วนขอ เนื้อเพลง อักขระ วิธีการร้อง ทำนอง การแสดงออก พร้อมร่วมกันตัดสินและให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าประกวดทั้ง 6 ทีม ซึ่งได้รับเกียรติจาก จุ้ย-ศุ บุญเลี้ยง หนึ่งในสมาชิกวงเฉลียง ตัวโน้ตอารมณ์ดี ดำเนินการแต่งเพลงไทย ผู้เป็นศิลปินในดวงใจของใครหลายๆ คน เจ้าของบทเพลงบอกรักแม่

อมตะนิรันดร์กาล “อิมมู่น” ปัจจุบันยังคงทำงานเพลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานเพื่อสังคม นักเขียน นักคิด นักแปรรูปความฝัน และวิทยากรบรรยายตามสถาบัน และหน่วยงานต่างๆ พลธราชูทศ ทิพยทศ อาจารย์ประจำสาขาดนตรีสมัยนิยม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล บุญญาพร บุญล้อม หรือ อ้อย เดอะวอยซ์ ไทยแลนด์ ซีซั่น 4 นักร้องเสียงคุณภาพ ตัวจริง เสียงจริงด้านการร้องเพลง

ที่สำคัญในปีนีทางโครงการยังได้รับเกียรติจาก จุ้ย-ศุ บุญเลี้ยง ขึ้นมาให้ความรู้เรื่องแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ในการแต่งเพลงรักแม่อีกด้วย โดยแนะนำให้น้องๆ นักร้อง นักแต่งเพลงทุกคน ว่า “การแต่งเพลงจะว่ายากก็ได้ ง่ายก็ไม่เชิง เพลงประกอบไปด้วยทำนอง ความซ้ำเร็วของจังหวะ สามารถสร้างความแตกต่างและน่าสนใจภายในเพลงได้ ส่วนเนื้อร้องนั้น พื้นฐานสำคัญต้องรู้จักการสร้างจุดเด่น เมื่อไรเพลงที่เราแต่งมีความราบเรียบเกินไป ก็จะไม่มีความน่าสนใจ คำเดียวกัน ความหมายเดียวกัน แต่เปลี่ยนวิธีเล่า ใส่ความขัดแย้งลงไป ขยายความน่าสนใจ ชักเรื่องราวให้ น่าติดตาม ก็ทำให้เพลงของเรามีความโดดเด่น ไม่ซ้ำใครขึ้นมาได้ แม้จะพูดถึงในเรื่องเดียวกันกับคนอื่น ๆ ก็ตาม” และปิดท้ายด้วยบทเพลงสุดไพเราะ “อิมมู่น” ที่รำลึกถึงความรักของพระคุณแม่ จนทำให้บรรยากาศตลอดทั้งงาน อบอวลไปด้วยความซาบซึ้ง

ก่อนจะเข้าสู่การประกาศและมอบรางวัลในโครงการประกวดร้องรักแม่ด้วยเสียงเพลงจากดวงใจ ประจำปี 2559

- ทีมชนะเลิศ คณะอาจารย์และนักเรียนจะเข้ารับพระราชทานถ้วยสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต และสมาคมรักแม่มอบทุนการศึกษาและของขวัญรวมมูลค่า 36,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทีม M.P Acoustic Band ที่ขึ้นโชว์ในบทเพลงสุดพิเศษเพื่อแม่ ชื่อว่า “ร้อยเพลงรักแม่จากดวงใจ”
- ทีมที่ได้ครอง ถ้วยเกียรติยศรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษาและของขวัญ รวมมูลค่า 26,000 บาท ได้แก่ ทีม ฟ้า-ฝัน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 ที่บอกรักแม่ในชื่อเพลง “แม่เป็น....”
- รองชนะเลิศอันดับ 2 รับถ้วยเกียรติยศ และทุนการศึกษาพร้อมของขวัญรวมมูลค่า 21,000 บาท ซึ่งได้แก่ ทีม ช่อพิกุล จาก โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เจ้าของบทเพลง “พรหมของลูก”
- รางวัลชมเชย มีจำนวน 3 รางวัล รับประกาศนียบัตร ทุนการศึกษาพร้อมของขวัญรวมมูลค่า ทีมละ 9,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ทีม ไดม่อน ที่มาในบทเพลง “ดวงใจแม่” โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ชื่อทีม Mini Sunroof ซาบซึ้งผ่านบทเพลง “พระคุณนี้ไม่เคยลืม” โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ในชื่อทีมกิตติวิทย์บ้านพรุ กับบทเพลง “เส้นผมของแม่”
- รางวัลพิเศษ “กองเชียร์ยอดเยี่ยม” ได้รับทุนการศึกษาสำหรับโรงเรียน 5,000 บาท ได้แก่ กองเชียร์จากโรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2

ซึ่งในปีนี้สมาคมรักแม่ยังได้ดำเนินการหารายได้เพื่อนำมาสมทบทุนมอบให้สภาอากาศไทย ผ่านการจำหน่าย “บัตรอวยพรรักแม่ ในชุด Lots of love” โดยจัดจำหน่ายชุดละ 500 บาท ตลอดปี 2559 รายได้ส่วนหนึ่งนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภาอากาศไทย สมทบซื้อเครื่องมือแพทย์ THERMOMIXER สำหรับสกัด DNA

เซลล์มะเร็ง แก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยในปีพิเศษกว่าทุกปี เนื่องจากทาง มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา ได้ร่วมสนับสนุนผ่านสมาคมรักแม่เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท ทั้งนี้บัตรรักแม่ 1 ชุด ประกอบด้วยบัตร 5 แบบ สามารถนำไปใช้เป็นสื่อแทนความรัก หรือเขียนคำอวยพรในโอกาสพิเศษต่างๆ ได้ โดยผู้ที่ซื้อบัตรรักแม่จำนวน 10 ชุดขึ้นไป 15 ชุดขึ้นไป และ 20 ชุดขึ้นไป จะได้รับบัตรกำนัลในเครื่องนิตินิวซีตี้ จำนวน 1,500 3,000 และ 5,000 บาท ตามลำดับ สำหรับใช้ซื้อไอเทมแฟชั่นแบรนด์ดังในเครืออาทิ กี ลาโรช จีเอสพี จูสส์ ลอฟฟิเซีย ซีแอนด์ดี ฟลิป ทั้งนี้ทางสมาคมรักแม่ ขอเชิญผู้มีจิตกุศลสั่งจองหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมรักแม่ โทร. 0-2391-3320 ต่อ 204 (คุณเพ็ญศรี)